



HR News

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาคารจามจุรี 5 ชั้น 5 www.hrm.chula.ac.th

ฉบับที่ 35 ประจำเดือนกันยายน 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Effective Problem Solving and Decision Making)



สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ สำหรับกลุ่มบริหารจัดการสายปฏิบัติการ จำนวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรุ่นที่ 1 จัดดำเนินการระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต์) เป็นประธานในกล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรโดย อ.เกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย (Managing Director, KSP Consultant Co. Ltd.)

เครือข่ายวิชาชีพบุคคล จัดโครงการพี่สอนน้อง
เรื่อง “การพัฒนาระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการ”



เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เครือข่ายวิชาชีพบุคคล จัดโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง “การพัฒนาระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้อง 210 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยรับทราบขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาดำเนินการในแต่ละขั้นตอนที่ได้รับการปรับปรุงให้การขอตำแหน่งทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยมีประธานเครือข่ายวิชาชีพบุคคล และผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

(นายทวิ กาญจนภู) กล่าวเปิดโครงการ และมีการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาระบบการขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดย นางวัชรภรณ์ สิริภัทรบุญวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนางสรินนา พูนสมบัติเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ ต่อจากนั้นได้มีการบรรยาย เรื่อง “การคิดค่าตอบแทนและเงินเดือนของผู้ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดย นางสาวณัทยา พานิชย์ แยมน์น้อยใหญ่ จากสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และตอบข้อซักถาม ในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย ผู้อำนวยการสำนักกิจการวุฒยาจารย์ สภามหาวิทยาลัย (นางสาวอังคณา หัวเจริญ) ดำเนินรายการโดย นางสาวสุชรา ปัญญาสันติกุล คณะแพทยศาสตร์

เครือข่ายวิชาชีพกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ"



เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เครือข่ายวิชาชีพกิจการนิสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ณ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ชั้น 3 อาคารจามจรี 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการสื่อสารกับนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรเครือข่ายวิชาชีพกิจการนิสิตสามารถนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ สามารถใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประธานเครือข่ายวิชาชีพกิจการนิสิต และผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต (นางสาวสุปรีดา ลอตระกุล) กล่าวเปิดโครงการ และวิทยากรโดย ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

เครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไขเคล็ดลับ...กับนักประชาสัมพันธ์ วางแผน - เลือกสื่ออย่างไรให้โดนใจ”



เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ไขเคล็ดลับ...กับนักประชาสัมพันธ์ วางแผน - เลือกสื่ออย่างไรให้โดนใจ” ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการเลือกใช้สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร (ดร.จอย ทองถล่มสี) กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ และผู้ช่วยอธิการบดี (รศ.ดร.วรวรรณ องค์กรุทธิรักษา) กล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย ผศ.ดร.พนม คลีฉายา ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

“แรกพบ” อาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2558



มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแรกพบ ประจำเดือนกันยายน 2558 เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมกันทำการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมีอาจารย์และบุคลากรใหม่ จำนวน 27 คน จาก 11 หน่วยงาน ประกอบด้วยสายวิชาการ 9 คน และสายปฏิบัติการ 18 คน

จัดทำโดย : สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา : รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์)

ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปรีชา ปลื้มจิตต์)